



สัมมนาขยายตลาดแรงงาน

ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CollaR) ร่วมกับ Chula Unisearch จัดการสัมมนาขยายตลาดแรงงานและการจ้างงานที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเรื่อง “ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าในสังคมสูงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง Academy CU Innovation hub อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อนำเสนอสถานการณ์การจ้างงานและการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุทั้งในระบบและนอกระบบร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ในการสัมมนาได้มีการเปิดเวทีเสวนาความท้าทายและข้อเสนอแนะในมุมมองของนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติยา ภูละออ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ และผู้อำนวยการ CU-CollaR เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งทบทวนนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



ความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านดิจิทัล การออกแบบและการสำรวจโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chula Unisearch ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านดิจิทัล การออกแบบ และการสำรวจโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย โดยมี ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย มร. โยชิโตะ โคตามะ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. อาคิระ ฟูจิบายาชิ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่ท้าทายและยากต่อการคาดการณ์ของตลาดโลก สำหรับประเทศไทยที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและสังคมในยุคดิจิทัลซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาแนวทางหรือมาตรการรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไป



จุฬาฯ-สวทช. ลงนามความร่วมมือเครือข่าย ITAP

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) เพื่อเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมทั้งสร้างศักยภาพในการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ โดยมี Chula Unisearch เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบริหารจัดการในการนี้

ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ผู้จัดการเครือข่าย ITAP จุฬาฯ และคุณเฉลิมพล ตูจันดา ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรของ Chula Unisearch ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของคณะผู้บริหาร เพื่อปฏิญาณตนในการตั้งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป



งานครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนา Chula Unisearch

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 Chula Unisearch จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ในวาระครบรอบ 34 ปี ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายกสภจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และคณะผู้บริหารจากคณะและสถาบันต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการฯ และในโอกาสนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมทั้ง ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

ร่วมใจ Work from Home #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 Chula Unisearch ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยปิดที่ทำการชั่วคราวระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อให้สามารถบริหารงานโครงการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
09-7941-0070 และ 08-0812-3946
หรืออีเมล unisearch@chula.ac.th